



ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง วาระจังหวัดสกลนคร “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จากการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน ของจังหวัดสกลนคร พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖๕ ราย หรือประมาณ ๒๓.๒๙ คนต่อแสนประชากร และในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล ได้มอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ทุกจังหวัด ว่าในปี ๒๕๖๕ ให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้ถือเป็น “วาระจังหวัด” และใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความตระหนักจิตสำนึก เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จึงเห็นสมควรยกระดับการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ที่ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือขับเคลื่อนผลักดันให้จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน

จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศ วาระจังหวัดสกลนคร เรื่อง “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” และแสดงเจตนารมณ์ว่า จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยตามเป้าหมาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในจังหวัดสกลนคร มีความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจวีรัตน์ เทพอาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”